

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ตลาดกังวลสถานการณ์ยูเครน-ตัวเลขศก.จีน

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน หลังความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครน และตัวเลขเศรษฐกิจของจีน ส่งผลให้นักลงทุนเล็งความเสี่ยง และกลับเข้าซื้อดอลลาร์

\*สกุลเงินประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอย่างหนัก ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่สกุลเงินหลักๆ พยายามหาทิศทางที่ชัดเจน และนักลงทุนจับตาสถานการณ์ในยูเครน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของจีน

\*ตลาดเตรียมตัวรอรับข้อมูลอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ที่ชะลอตัวลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา

\*ข่าวที่ว่ายูเครนได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ทำให้สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลง ขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังได้รับผลกระทบจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำผิดปกติ

\*สหรัฐเปิดเผยวานนี้ว่า อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจบ่งชี้ว่า แนวโน้มภาวะเงินเฟ้อต่ำสิ้นสุดลงแล้ว และการเพิ่มขึ้นครั้งนี้ น่าจะคลายความกังวลของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) บางคนที่ว่า อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเกินไป

\*นักลงทุนกำลังรอการแถลงของนางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด เรื่องนโยบายการเงิน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ต่อสโมสรเศรษฐกิจนิวยอร์กในวันนี้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.314 บาท

\*08.44 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.30/34 จาก 32.26/28 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.26/33 จาก 32.23/25 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.13/15 จาก 101.91 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3813/15 จาก 1.3812 เมื่อวาน

"เรื่องยูเครน กับตัวเลขของจีนวันนี้ที่ออกมาไม่ดี ทำให้ตลาดมี risk off และมีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามา วันนี้ก็คงต้องรอดูตัวเลขจีดีพีของจีนอีกทีว่าจะออกมาไม่ดีอีกหรือเปล่า" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในตลาดในประเทศขณะนี้ อ่อนค่าจากวันศุกร์ ขณะที่ในช่วงที่ตลาดการเงินของไทยปิดทำการในช่วงสงกรานต์ เงินบาทในตลาดต่างประเทศ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.24-32.34

สำหรับปัจจัยที่กดดันเงินบาทในวันนี้ คือความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของจีน ที่มีแนวโน้มออกมาในเชิงลบ ทำให้นักลงทุนลดความเสี่ยง และกลับเข้าซื้อดอลลาร์

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ 32.35 และ 32.40 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 32.30 และ 32.25 ตามลำดับ

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้